

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :			
Date : 23 เม.ย. 2550	Page : 18	No : 50179188	

‘ศรีเมืองชุม’แนะกระจายเขตศก. กระตุ้นรายได้ท้องถิ่นชายแดนพม่า

● **เขียนราย :** นายพัฒนาพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เสนอข้อมูลต่อ งานวิจัยของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อเรื่องความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.เชียงราย ซึ่งมีอยู่ 3 อำเภอ คือ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ โดยทาง อบต.ศรีเมืองชุม เห็นว่า อ.แม่สาย มีความได้เปรียบหลายด้าน อาทิ การเป็นเมืองการค้า การท่องเที่ยว และมีการขนส่งสินค้าไปขายระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบันความเจริญและการพัฒนา ตลอดจนการมีส่วนร่วมยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเทศบาลตำบล (ทต.) แม่สาย เพียงแห่งเดียว

ทำให้ อปท.ในพื้นที่คาบเกี่ยวที่อยู่ติดชายแดน ไทย-พม่าอย่าง อบต.ศรีเมืองชุม อบต.แม่สาย อบต.เกาะช้าง ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการทำแผนแม่บทหรือสอดรับในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ แห่งที่ควร จึงมีการเสนอข้อมูลในหัวข้องานวิจัยดังกล่าว โดยต้องการให้กระจายงบประมาณแก่ อปท.ที่อยู่ใน พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น และให้มีการรวมตัวกัน เพื่อหรือทำแผนแม่บทให้เกิดเครือข่ายและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ถึงจะเป็นการกระจายความเจริญ ออกไปสู่พื้นที่รอบนอกได้

นายพัฒนาพงศ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้อ ยังเสนอให้มีการวางแผนแบ่งโซนพื้นที่ระหว่าง อบต.แต่ละแห่ง ที่เชื่อมโยงกับแนวเขตชายแดน ใน การใช้ประโยชน์ต่อการรองรับเรื่องเขตเศรษฐกิจ พิเศษมากขึ้น อาทิ เขต ทต.แม่สาย รับผิดชอบถึง หน้าที่ด่านพรมแดนไทย-พม่า มีพื้นที่ท่องเที่ยวเข้ามา มาก ก็ควรเน้นเรื่องการท่องเที่ยว แต่ในเรื่องสินค้าข้ามแดนไม่สามารถข้ามแดนได้ เพราะพม่าอนุญาตให้ ข้ามได้ที่สะพานแม่สายแห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ในพื้นที่อบต. แม่สาย ก็ควรจะมีผลักดันให้ อบต.แม่สาย ได้มีบทบาท และงบประมาณในการดำเนินงานมากกว่าที่เป็นอยู่

ส่วนอาณาเขตพื้นที่ของ อบต.ศรีเมืองชุม ที่ มีกว้างมากควรมีการจัดตั้งโด่ง จุดพักสินค้า หรือ สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งก็นับว่า เหมาะสมเพราะไม่มีปัญหาเรื่องชุมชน ทั้งนี้หากมี การผลักดันกันจริงจัง การใช้สอยพื้นที่ของแต่ละ อบต.ต่อการรองรับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ก็จะมีมากขึ้น และก่อให้เกิดการพัฒนาจนสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างมหาศาล